



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 3 เมษายน 2561

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th/iprg/>



Mastery

เป็นนายตนเอง



Originality

สร้างสรรค์สิ่งใหม่



People Centered

ใส่ใจประชาชน



Humility

ถ่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
มติชน ผู้จัดการออนไลน์ ศูนย์ข่าวแปซิฟิก	โรคพิษสุนัขบ้า -เสนอข่าว นสพ.พรพิทักษ์ พันธุ์หล้า หัวหน้ากลุ่มโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน สำนักโรคติดต่อทั่วไป กล่าวว่า การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ หากเป็นสัตว์อายุ 2-4 เดือน ต้องฉีดปีแรก 2 ครั้ง กรณีที่ไม่ทราบประวัติวัคซีน ให้ถือเป็นการฉีดครั้งแรก โดยจะฉีดเข็มที่ 2 ห่างจากเข็มแรกประมาณ 1 เดือน หลังจากนั้นฉีดเป็นประจำปีละ 1 ครั้ง รวมทั้งต้องให้ความสำคัญเรื่องการคุมกำเนิดด้วย สำหรับการนำเนื้อสัตว์ที่ตายไปรับประทาน หากสัมผัสถูกเนื้อสดก่อนที่จะนำมาปรุงสุกก็มีความเสี่ยงติดเชื้อได้ ส่วนในโค กระบือ สามารถใช้มาตรการควบคุมป้องกันได้ เช่น การแยกสัตว์ในพื้นที่เสี่ยง ที่สำคัญผู้เลี้ยงต้องสังเกตว่า โค กระบือของตัวเองมีอาการผิดปกติหรือไม่
แนวหน้า	-เสนอข่าว น.สพ.อภัย สุทธิสังข์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่า การฉีดวัคซีนให้สุนัข แมว ตั้งแต่ ต.ค. 2560 จนถึงวันนี้ ฉีดได้ 3,515,398 ตัว จากเป้าหมาย 8.24 ล้านตัว คาดว่าช่วงรณรงค์ระหว่าง มี.ค. -พ.ค. จะได้ 80% สำหรับการฉีดวัคซีนรอบจุดเกิดโรคในรัศมี 5 กม. ทำได้ 100% ส่วนการประกาศเขตโรคระบาดสัตว์ปัจจุบันเหลือ 29 จังหวัด
สยามรัฐ เว็บไซต์แนวหน้า	-เสนอข่าว จ.กาฬสินธุ์ ประกาศเขตโรคระบาดโรคพิษสุนัขบ้า 8 อำเภอ ปศุสัตว์จังหวัดบูรณาการฉีดวัคซีน พร้อมส่งสุนัขติดเชื้อเข้ากักกันที่ศูนย์พักพิงชั่วคราว จ.นครพนม อีก 40 ตัว ผู้ว่าฯ กาฬสินธุ์ ได้กำชับให้เร่งแก้ไขปัญหาด้านนโยบายของกรมปศุสัตว์ โดยประกาศเขตระบาดชั่วคราวรัศมี 1-5 กม.จากจุดที่พบเชื้อ และฉีดวัคซีนให้สุนัขทุกตัว ซึ่งคาดว่าจะสามารถฉีดครบ 100 เปอร์เซ็นต์ในสิ้นเดือนเม.ย.นี้
ข่าวสด	-เสนอข่าว สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหาดใหญ่ประกาศให้พื้นที่ชุมชนต้นลุง เทศบาลตำบลพะตง เป็นเขตโรคพิษสุนัขบ้าระบาดชั่วคราวในรัศมี 1-5 กิโลเมตร หลังพบสุนัขจรจัดตายด้วยโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่หมู่บ้านแสนสุขเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ปลัดเทศบาลตำบลพะตงได้ระดมเจ้าหน้าที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสัตว์เลี้ยงในพื้นที่ โดยการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าใน จ.สงขลา ยังคงขยายพื้นที่เพิ่มขึ้น
เดลินิวส์ คอลัมน์ ตีแผ่หน้าฟ้าสมรภูมิข่าว	-กล่าวถึงการ โกงวัคซีนพิษสุนัขบ้า ว่า เรื่องนี้ผ่านมาสักพักแล้วแต่ข่าวดูเงียบไป ไม่ทราบความคืบหน้า หากปล่อยให้การสอบสวนข้อเท็จจริงนานไป ในไม่ช้าสังคมก็จะลืมเหมือนหลายเรื่องที่ผ่านมา
เดลินิวส์ ข่าวสด	สงกรานต์ 2561 -เสนอข่าว ที่กระทรวงกลาโหม พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ฝ่ายความมั่นคง และรมว.กลาโหม แถลงภายหลังเป็นประธานการประชุมศูนย์แก้ไขปัญหามันคงแบบบูรณาการ (ศมบ.) เพื่อเตรียมพร้อมในการรักษาความปลอดภัยและอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561 ว่า ได้สั่งการเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำประชาชนตามจุดตรวจและจุดสกัดและบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง เพื่อไม่ให้มีผู้เมาแล้วขับ โดยรัฐบาลได้บูรณาการทุกฝ่ายเพื่อไม่ให้มีคนเสียชีวิตในช่วงเทศกาลสงกรานต์รวมถึงลดอุบัติเหตุและการเสียชีวิตให้มากที่สุด ด้าน พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกกลาโหม กล่าวว่า ช่วง 7 วันอันตราย ตั้งแต่ 11-17 เม.ย. จะเน้นทำงานร่วมกันระดับพื้นที่มากขึ้น โดยจัดตั้งศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) ตั้งแต่ระดับจังหวัดถึงระดับท้องถิ่น บริหารข้อมูลสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนย้อนหลัง 3 ปี ให้สตช.เพิ่มความถี่การตรวจเข้มงวดบังคับใช้กฎหมายจราจรและมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุ โดยตำรวจทางหลวงรับผิดชอบเส้นทางสายหลัก ก.ม.หาดไทยรับผิดชอบเส้นทางสายรอง และให้ความสำคัญกับการทำงานของด่านชุมชน โดยเฉพาะช่วงเย็นถึงกลางคืน พร้อมทั้งกำชับให้สตช.เตรียมพร้อมแผนตอบสนองหลังเกิดอุบัติเหตุ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบเหตุได้ทันที และให้ทุก

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>ส่วนราชการประสานความร่วมมือกับสื่อมวลชน ร่วมประชาสัมพันธ์สร้างการตระหนักรู้และรณรงค์การมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างต่อเนื่อง</p> <p>- นพ.สุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการ สปส. กล่าวว่า เทศกาลสงกรานต์นี้ ผู้ประกันตนทั้งคนไทยและคนต่างด้าวเข้ารับการรักษาได้ทุกพร.หลังประสบอุบัติเหตุ โดยพร.ของรัฐไม่ต้องสำรองจ่าย หากเป็นรพ.เอกชนบางแห่งอาจต้องสำรองจ่ายก่อนแล้วทำเรื่องเบิกคืนทีหลัง แต่หากเจ็บป่วยฉุกเฉินถึงแก่ชีวิต จะเข้าข่ายในโครงการ UCEP สามารถรักษาได้ทุก รพ.ที่ใกล้ที่สุดฟรี 72 ชั่วโมงแรก</p> <p>- ที่ ก.คมนาคม มีการแถลงข่าวมาตรการเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาความปลอดภัยในการให้บริการรถสาธารณะ โดยนายสนธิ พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวว่า กรมฯ จะเพิ่มมาตรการเร่งด่วนในการกำกับดูแลรถโดยสารสาธารณะ ทุกคันต้องเข้าตรวจสภาพ หากคันใดมีปัจจัยเสี่ยงอุบัติเหตุจะถูกพินีสห้ามใช้ทันที</p> <p>- นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.วัฒนธรรม กล่าวว่า ก.วัฒนธรรม ร่วมกับคณะผู้จัดละครเรื่องบุพเพสันนิวาส มูลนิธิเมาไม่ขับ สสส. ภาควิชาการและภาคเอกชนและภาคประชาสังคม จัดกิจกรรมร่วมกันรณรงค์ลดปริมาณการเกิดอุบัติเหตุ ความสูญเสียในการสัญจรเดินทางกลับบ้านและการเล่นน้ำสงกรานต์ ภายใต้ชื่อ "อ้อเจ้าเมาไม่ขับ" เพื่อช่วยดึงสติผู้ที่ดื่มแอลกอฮอล์ ห้ามขับซึ่รถยนต์ จยย.บนท้องถนน หวังว่าจะช่วยลดผู้เสียชีวิตลงจนไม่ถึง 100 ราย</p>
<p>ผู้จัดการรายวัน สยามรัฐ เว็บไซต์ไทยรัฐ</p>	<p>บุหรีไฟฟ้า</p> <p>- ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนา กล่าวถึงการจัดเสวนาหัวข้อ "แบนบุหรีไฟฟ้าประเทศไทยได้หรือเสีย" ว่า ปัจจุบันบุหรีไฟฟ้าเป็นสินค้าต้องห้ามในประเทศไทย แต่ยังมีผู้ใช้บุหรีไฟฟ้าในประเทศกว่า 3 แสนรายแอบซื้อขายกันตามโลกออนไลน์ รัฐบาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรรวบรวมและทบทวนข้อมูลผลการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ รวมทั้งศึกษาผลดีและผลเสียนโยบายของต่างประเทศ ที่มีการใช้บุหรีไฟฟ้าอย่างเป็นระบบ เพื่อนำมาใช้ในการกำหนดนโยบายที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทย</p> <p>ด้าน นายอาสา ศาลิคุปต์ ตัวแทนเครือข่ายผู้ใช้บุหรีไฟฟ้าฯ เรียกร้องให้นายกฯ แต่งตั้งหน่วยงานที่เป็นกลาง เพื่อรวบรวมและศึกษาผลดีและผลเสียของการใช้บุหรีไฟฟ้า</p> <p>นพ.พิชิต ขจัดพาลชน เจ้าของเฟซบุ๊กเพจ Drama-addict กล่าวว่า ทั้งบุหรีมวนและบุหรีไฟฟ้ามีความเสี่ยงต่อสุขภาพ เพราะมีนิโคตินซึ่งเป็นสารเสพติด ซึ่งวิธีที่ดื้อที่สุดคือการเลิก แต่จะมีคนจำนวนหนึ่งที่ไม่เลิก ดังนั้น ถ้ามีผลิตภัณฑ์ยาสูบที่ปลอดภัยกว่าบุหรี รัฐบาลก็ควรสนับสนุนให้ผู้สูบบุหรีได้ใช้ ขณะเดียวกันต้องหาทางป้องกันเด็กและเยาวชนจากผลิตภัณฑ์ยาสูบแบบใหม่เหล่านั้น</p> <p>ด้าน นายนิลสุวรรณ สีสวรรค์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ สนช. กล่าวว่า ปัจจุบันบุหรีไฟฟ้าถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มบารากู ซึ่งเป็นสินค้าต้องห้าม ขณะที่คนไทยมีการใช้บุหรีไฟฟ้ากว่า 4 แสนคน ขอเสนอให้โรงงานยาสูบเป็นผู้ผลิตสารสกัดเพื่อใช้ในบุหรีไฟฟ้า ซึ่งในอนาคตสามารถส่งออกได้อย่างไรก็ตาม ต้องวิเคราะห์ว่ามีความคุ้มค่าหรือไม่</p>
<p>ไทยรัฐ คอลัมน์หน้ามอง ฟ้า เท้าหยั่งดิน</p>	<p>ขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์</p> <p>- กล่าวว่า ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ ปี 2560-2564 มีแผนจัดตั้งสถาบันพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ ให้เป็นหน่วยงานหลักขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์อย่างเต็มรูปแบบพร้อมทำเอ็มโอยูกับรพ.สังกัดสธ. 896 แห่งทั่วประเทศ จับคู่กับผู้ผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่ทำเมนูอาหารให้กับผู้ป่วยและญาติผู้ป่วย แต่มีคำถามว่าตั้งคณะกรรมการหน้าเดิมๆ จะขับเคลื่อนงานได้แค่ไหน ส่วนการอาหารให้ผู้ป่วยและญาติ ยังไม่มีงานวิจัยที่ระบุว่าสินค้าเกษตรอินทรีย์มีประโยชน์กว่าสินค้าเกษตรทั่วไป และยังมีงานวิจัยหลายชิ้นบอกทำเกษตรปลอดภัย พืชได้รับธาตุอาหารอย่างเต็มที่ ทำให้มีคุณค่าทางโภชนาการมากกว่า ที่สำคัญ จะเป็นภาระค่าใช้จ่ายของรพ. เพราะสินค้าเกษตรอินทรีย์แพงกว่าสินค้าธรรมดากว่าเท่าตัว</p>
<p>มติชน คอลัมน์ เดินหน้าชน</p>	<p>ยุติความรุนแรงในครอบครัว</p> <p>- กล่าวว่า การประชุมสมัชชาครอบครัวระดับชาติ ประจำปี 2561 ภายใต้หัวข้อ "ปรับพฤติกรรมเปลี่ยนความคิด ยุติความรุนแรงในครอบครัว" ระหว่างวันที่ 29-30 มี.ค. และที่ประชุมสมัชชาฯ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>เห็นชอบให้นำมติเสนอต่อ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี ในวันที่ 2 เม.ย. ที่ผ่านมา โดยมีประเด็นที่น่าสนใจเรื่องผลสำรวจความชุกความรุนแรงต่อผู้หญิงและบุคคลในครอบครัว ระดับประเทศ ระหว่าง ต.ค. 2559-ม.ค. 2560 จาก 2,280 ครอบครัวทั่วประเทศ พบมีความรุนแรงต่อผู้หญิงและบุคคลในครอบครัว 787 ครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 34.6 แยกเป็น ภาคเหนือ ร้อยละ 33.7 ภาคกลางร้อยละ 42.5 ภาคอีสานร้อยละ 32.7 ภาคใต้ร้อยละ 48.1 และกทม. ร้อยละ 26</p> <p>ด้าน นางกฤษณา รัตนาลิน รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เสนอแนวคิด ว่า สธ. ควรร่วมกับ ศธ. จัดให้มีนักจิตวิทยาประจำโรงเรียน เพื่อช่วยเหลือเด็กที่ถูกกระทำหรือได้รับผลกระทบจากความรุนแรงในครอบครัว โดยพม.ควรร่วมเป็นเจ้าของภาพกับ สธ. ศธ. เขตการศึกษาในพื้นที่ด้วย</p>
<p>เพจกระทรวงสาธารณสุข</p>	<p>ยาผงจินตามณี</p> <p>- มีประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่รายส่งข้อมูลมาทางเพจกระทรวงสาธารณสุข แจ้งว่ามีการจำหน่ายยาผงจินตามณีอย่างแพร่หลายในแถบ อ.แม่สาย จ.เชียงราย และมีคนในละแวกบ้านนิยมซื้อมาใช้ โดยบางรายซื้อจากเฟซบุ๊ก https://www.facebook.com/ยาผงจินตามณี-965778360168459/</p>
<p>สยามรัฐ</p>	<p>ลดเกลือลดโรค</p> <p>- เสนอข่าว พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ รองอธิบดีกรมอนามัย และโฆษก สธ. กล่าวว่า ปีนี้ สธ. นำร่อง "ชุมชนลดเค็ม ลดโรคต้นแบบ" ใน 3 ตำบล คือ ต.กุ่มกวางปี อ.กุ่มกวางปี จ.อุดรธานี, ต.ห้วยยอด อ.ห้วยยอด จ.ตรัง และ ต.คูบัว อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี เพื่อลดเกลือในอาหารร้อยละ 20 แนะนำ 8 วิธีลดเกลือที่บริโภค คือ ชิมก่อนปรุงทุกครั้ง ลดเติมเครื่องปรุงรส ลดกินอาหารแปรรูป เช่น ไส้กรอก เบคอน ผัก-ผลไม้ดอง ปลาเค็ม ไข่เค็ม เต้าหู้ยี้ ลดกินอาหารกึ่งสำเร็จรูป เช่น บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ปลากระป๋อง ลดปริมาณน้ำจิ้ม เลี่ยงอาหารจานด่วน ลดขนมกรุบกรอบ ซื้อผลิตภัณฑ์ที่ฉลากระบุโซเดียมไม่เกิน 200 มิลลิกรัม/หนึ่งหน่วยบริโภค</p>
<p>สยามรัฐ</p>	<p>เตือนภัยจัดฟันแฟชั่น</p> <p>- เสนอข่าว นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร รองอธิบดีกรม สบส. กล่าวว่า มีการแชร์ข้อมูลอุทาหรณ์ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการจัดฟันแฟชั่นเป็นระยะ โดยผู้ให้บริการมิใช่ทันตแพทย์ และเครื่องมือที่ใช้มักไม่ได้คุณภาพ ทำให้เกิดปัญหา อาทิ เหงือกอักเสบ ได้รับสารอันตรายจากสนิม โปรท แคดเมียม สารหนู ฟันเรียงตัวผิดรูป รากฟันละลาย เกิดการแพร่กระจายของโรคติดต่อ อาทิ ตับอักเสบ เชื้อไวรัสเอชไอวี หรือติดเชื้อ อุปกรณ์อาจหลุดลงคอเสียชีวิต จึงเตือนให้พิจารณารอบด้าน ห้ามรับบริการจัดฟันแฟชั่นเด็ดขาด</p>
<p>สยามรัฐ โพสต์ทูเดย์ คอลัมน์ ภูมิคุ้มกัน</p>	<p>แนะนำสมุนไพรช่วงฤดูหนาว</p> <p>- เสนอข่าว นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ กล่าวว่า ต้นเดือนเม.ย.ของทุกปีเป็นช่วงฤดูหนาว ซึ่งผู้ถูกเกณฑ์และครอบครัวจะมีทั้งภาวะดีใจหรือเสียใจแบบกะทันหัน รวมถึงบางพื้นที่ที่อากาศร้อนจัด ส่งผลให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพได้ แนะนำพฤษาสมุนไพรไว้ใช้เบื้องต้นเมื่อมีอาการไม่คาดคิด ได้แก่ 1.ยาหอมเทพจิตร บรรเทาอาการวิงเวียนศีรษะ ตาลาย บำรุงหัวใจ 2.ยาหอมสมุนไพรรักษาปวดเมื่อยกล้ามเนื้อจากการนั่งหรือยืนนานๆ เกิดภาวะเกร็งตึงของกล้ามเนื้อ 3.ยาต้มสมุนไพรรักษาวิงเวียนศีรษะ ทำให้สดชื่น ผ่อนคลาย 4.ยาอมแก้ไอ ช่วยขับเสมหะ ทำให้ชุ่มคอ เนื่องจากอากาศแปรปรวน ร้อนสลับฝนตก อาจมีอาการไอได้ รวมทั้งพักผ่อนให้เพียงพอ พกน้ำสะอาด เลือกรับประทานสมุนไพรที่ร้อน เช่น น้ำบัวบก น้ำมะนาว น้ำตรีผลา</p>
<p>ข่าวสด</p>	<p>โรคมะเร็งกระดูก</p> <p>- เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า โรคมะเร็งกระดูกเกิดได้กับคนทุกเพศทุกวัย ส่วนใหญ่พบในคนอายุต่ำกว่า 35 ปี และพบมากสุดในช่วงอายุ 10-20 ปี แบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ โรคมะเร็งกระดูกชนิดปฐมภูมิ เกิดจากเซลล์ของเนื้อเยื่อกระดูก ส่วนใหญ่เกิดใกล้กับข้อ เช่น ข้อเข่า ข้อสะโพก ข้อไหล่ เป็นต้น และโรคมะเร็งกระดูกชนิดทุติยภูมิ หรือโรคมะเร็งแพร่กระจายเข้าสู่กระดูก เกิดจากโรคมะเร็งอวัยวะอื่น ๆ แพร่กระจายมาที่กระดูก ส่วนมากพบที่</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>กะโหลกศีรษะ กระดูกซี่โครง กระดูกสันหลัง กระดูกเชิงกราน เป็นต้น ปัจจัยเสี่ยง คือ ความผิดปกติทางพันธุกรรม การเป็นโรคมาเร็งบางชนิดมาก่อน คนที่ทำงานอยู่กับสารเคมีหรือทำงานในที่ที่เกี่ยวข้องกับรังสีหรือทางการแพทย์ และคนที่สูบบุหรี่ ต่อมแอลกอฮอล์เป็นประจำ การรักษาขึ้นอยู่กับชนิดของโรคและตำแหน่งที่เป็น โดยชนิดปฐมภูมิจะรักษาเพื่อให้หายขาด แต่ชนิดทุติยภูมิเป็นการรักษาเพื่อทำให้คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยดีขึ้น</p>
<p>มติชน</p>	<p>คลินิกเดย์แคร์ผู้สูงอายุ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า สถาบันสิรินธรฯ ได้จัดตั้งคลินิกเดย์แคร์เพื่อเป็นต้นแบบในการดูแลผู้สูงอายุและคนพิการ ครอบคลุมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม ส่งเสริมและกระตุ้นให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งผู้ป่วยที่มาใช้บริการเป็นโรคหลอดเลือดสมองร้อยละ 79 โรคที่เกิดจากการบาดเจ็บไขสันหลังร้อยละ 6 และกลุ่มโรคอื่นๆ ร้อยละ 15 ได้แก่ ภาวะสมองเสื่อม พาร์กินสัน สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากโรคประจำตัว เช่น โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน เป็นต้น โดยการให้บริการประกอบด้วย การฟื้นฟูสมรรถภาพ กายภาพบำบัด กิจกรรมบำบัด กิจกรรมประกอบอาหาร เกม สันทนาการ สวดมนต์ นั่งสมาธิ ศิลปะบำบัด และกิจกรรมพิเศษในวันสำคัญต่าง ๆ ผู้ที่จะเข้ารับบริการควรเป็นผู้สูงอายุและผู้ที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกาย ซึ่งจะได้รับบริการฟื้นฟูสมรรถภาพแบบเข้มข้นจากงานกายภาพบำบัดและ กิจกรรมบำบัด จนถึงระดับการฟื้นฟูที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคล</p>
<p>มติชน</p>	<p>แนะสังเกตน้ำดื่ม-น้ำแข็ง-ไอศกรีมก่อนบริโภค</p> <p>-เสนอข่าว นพ.พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ รองเลขาธิการ ออย. กล่าวว่า น้ำดื่ม น้ำแข็ง และไอศกรีม เป็นผลิตภัณฑ์ยอดนิยมในหน้าร้อน ขอให้ผู้บริโภคระมัดระวังในการเลือกซื้อ โดยน้ำดื่ม ต้องบรรจุในภาชนะที่สะอาดและปิดสนิท ไม่รั่วซึมหรือมีรอยสกปรก ไม่มีร่องรอยการเปิดใช้ น้ำใสสะอาด ไม่มีตะกอน ไม่มีสี กลิ่น รสที่ผิดปกติ ภาชนะต้องไม่วางน้ำดื่มตากแดด และไม่เก็บน้ำดื่มในที่ร้อนหรือ อับชื้นเกินไป ส่วนน้ำแข็ง ควรสังเกตรายละเอียดบนฉลาก ต้องมีข้อความว่า "น้ำแข็งใช้รับประทานได้" ด้วยตัวอักษรสีน้ำเงิน ถูที่ใช้บรรจุต้องสะอาด ปิดผนึกแน่นหนา ไม่ฉีกขาด และน้ำแข็งต้องใสสะอาด ไม่มีคราบ สี หรือกลิ่นที่ผิดปกติ ไม่มีฝุ่นผงหรือสิ่งแปลกปลอมในก้อนน้ำแข็ง สถานที่เก็บ และภาชนะที่บรรจุน้ำแข็งต้องถูกสุขลักษณะ ไม่ใส่น้ำแข็งปนกับอาหารประเภทอื่น สำหรับไอศกรีม ภาชนะบรรจุต้องสะอาดและปิดสนิท ไม่ฉีกขาด ตัวไอศกรีมต้องไม่มีสี กลิ่น รสที่ผิดปกติ และไม่เหลวหรือมีลักษณะเหมือนเคยละลายมาก่อน</p>



fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch